
sþ. 374. Fyrirspurn
til viðskiptaráðherra um bankaútibú í Ólafsvik eða á Hellissandi.

Frá Benedikt Gröndal.

[216. mál]

1) Hvað veldur því, að ekkert hinna 57 bankaútibúa landinu er í jafnmiklum
framleiðslubyggðum og Ólafsvík eða Hellissandi?

2) Er ráðherrann reiðubúinn til að beita sér fyrir og samþykkja, að úr þessu
verði bætt?


